



## MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “THƯ VIỆN THÂN THIỆN” XÂY DỰNG THOẢI QUEN ĐỌC SÁCH CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

Hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Quảng Nam. Với mục tiêu giúp các em học sinh có thể thư giãn thoải mái sau những giờ học căng thẳng, vừa giúp các em xây dựng kỹ năng đọc một cách thuận lợi và cung cấp kho tài liệu kiến thức trên thế giới cho các em. Với ý nghĩa đó, BCH đoàn trường Hùng Vương 2 nhiệm kỳ :2020-2021 và 2021-2022 kết hợp với nhà trường xây dựng mô hình công trình thanh niên “Thư viện thân thiện”. Hầu hết các mô hình này đều có không gian mở, gắn liền với thiên nhiên, cuộc sống, tạo hứng thú cho học sinh đọc sách.



Thời gian đầu, các em còn cảm thấy rất mới lạ với mô hình này và hầu như tỷ lệ các bạn đến với thư viện rất ít, trong thời buổi phát triển của công nghệ số thì mỗi bạn hầu như có cho mình một chiếc smartphone trên tay, nên việc đến với thư viện để tìm sách để đọc còn rất hạn chế. Nhằm được tâm lý đó, BCH đoàn trường đã có kế hoạch phân công cụ thể cho từng lớp vào khung giờ nào sẽ đến với thư viện, nhờ biện pháp đó mà đã hình thành nên thói quen và dần đi vào nề nếp.



## MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “THƯ VIỆN THÂN THIỆN” XÂY DỰNG THOẢI QUEN ĐỌC SÁCH CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

Thực tế qua vận hành ở trường cho thấy, thông qua mô hình “Thư viện thân thiện”, học sinh được tiếp cận kiến thức thông qua đọc sách vô cùng hiệu quả. Mô hình thư viện này được kỳ vọng sẽ thổi một luồng cảm hứng mới, giúp học sinh đam mê đọc sách hơn, và càng ngày càng lôi cuốn các em đến với thư viện.



*Quang cảnh “Thư viện thân thiện”*





## MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “THƯ VIỆN THÂN THIỆN” XÂY DỰNG THOÁI QUEN ĐỌC SÁCH CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

Thời gian tới, BCH Đoàn trường sẽ kêu gọi các mạnh thường quân tiếp tục chung tay xây dựng thư viện trường học. Huy động các nhà tài trợ, doanh nghiệp, cá nhân, hội cha mẹ học sinh, giáo viên, học sinh quyên góp sách, ủng hộ trang thiết bị thư viện; mở rộng và xây dựng thêm các không gian thư viện mới để thu hút ngày càng đông đảo học sinh đến đọc sách, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Hiện tại trong thư viện có rất nhiều đầu sách hay và bổ ích nó được vận động từ BGH nhà trường và từ hội cựu học sinh trường THPT Hùng Vương TP Hồ Chí Minh ủng hộ.



*Nguồn Từ BCH đoàn trường Hùng Vương nhiệm kỳ 2021-2022*